



ข่าวประจำวัน ทอ.

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

ปีที่ ๖๔ ฉบับที่ ๒๔๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑



พลอากาศเอก ถาวรวัฒน์ จันทนาคม ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี

“กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน”



ติดตามข่าวประจำวัน ทอ. หรืออ่านย้อนหลังได้ที่ www.rtaf.mi.th/th/Pages/DailyNews.aspx



ขอเชิญเที่ยวงาน อุ๋นโอรัก คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ "



พลอากาศโท ภูมิพิชญ์ชากรณ จรรยาวิจักขณ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ และครอบครัว กรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าร่วมชมงาน อุ๋นโอรัก คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ " เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ พระลานพระราชวังดุสิต และบริเวณสนามเสือป่า

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการอากาศโยธิน กองบิน ๔๖



พลอากาศโท ภูมิใจ ชัยพันธ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการอากาศโยธิน กองบิน ๔๖ โดยมี นาวาอากาศเอก กฤษณ์ เกตุรักษ์ ผู้บังคับกองบิน ๔๖ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก

กรมการเงินทหารอากาศ จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงท่ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒



พลอากาศตรี ธาดา เคี่ยมทองคำ เจ้ากรมการเงินทหารอากาศ ร่วมกับ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัด กรมการเงินทหารอากาศ จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศล ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์ เนื่องในเทศกาลสงท่ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒ และในโอกาสนี้ จัดกิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานจอดรถ และอาคารสำนักงาน กรมการเงินทหารอากาศ

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านการข่าว ณ กองบิน ๒๓ และกองบิน ๒๑



พลอากาศตรี พงษ์สวัสดิ์ จันทสาร รองเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านการข่าว กองบิน ๒๓ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี นาวาอากาศเอก ชนาวีร์ กลิ่นมาลี ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี

และ พลอากาศตรี พงษ์สวัสดิ์ จันทสาร รองเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการข่าว กองบิน ๒๑ โดยมี นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นโย ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี

โรงเรียนการบิน มอบผ้าห่มกันหนาวและถุงยังชีพแก่พี่น้องประชาชน



พลอากาศตรี สุวรรณ ขำทอง ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวและถุงยังชีพแก่พี่น้องประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง อำเภอป่าพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามแผนงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน

ณ กองบิน ๒ และกองบิน ๔



พลอากาศตรี สรรพชัย ศิลาณิล ผู้อำนวยการสำนักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ ในฐานะหัวหน้าสำนักงานอาเซียนกองทัพอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามแผนงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน เพื่อกำกับดูแลและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมที่เกี่ยวกับกิจการอาเซียนในการดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียนกองทัพอากาศ กองบิน ๒ โดยมี นาวาอากาศเอก สรยุทธ จันทราชา รองผู้บังคับการกองบิน ๒ ผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี

และ พลอากาศตรี สรรพชัย ศิลาณิล ผู้อำนวยการสำนักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยม กองบิน ๔ โดยมี นาวาอากาศเอก อานนท์ จารุสมบัติ ผู้บังคับการกองบิน ๔ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ จำพวกกำลังพล กองบิน ๒



พลอากาศตรี ประภาศิต เจริญยิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ จำพวกกำลังพล กองบิน ๒ โดยมี นาวาอากาศเอก วิชูรย์ ชมจิตร์ รองผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง



พลอากาศตรี ไกรสิงห์ แก่นการ ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง พร้อมด้วยอดีตผู้บังคับบัญชา และข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการสำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นสิริมงคลและอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง พร้อมทั้งมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่ชนะเลิศกิจกรรม ๕ ส. และ รางวัลบุคคลดีเด่นของสำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องอเนกประสงค์ กรมทหารสารวัตรทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง

สำนักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศแนะนำการจัดทำแผนปฏิบัติการราชการและการปฏิบัติงาน



นาวาอากาศเอก สุชาติ อินทร์สมบูรณ์ ฝ่ายเสนาธิการสำนักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ และคณะ ร่วมให้ความรู้ ความเข้าใจ พร้อมแนะนำการจัดทำแผนปฏิบัติการราชการและการปฏิบัติงานตามแผนฯของหน่วย รวมถึงการใช้เครื่องมือการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่เหมาะสมกับหน่วย โดยมี นาวาอากาศเอก วสันต์ บัณฑิตศักดิ์สกุล ผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒๓ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยหนาว



นาวาอากาศเอก ธฤษณัช ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา รองผู้บังคับการกองบิน ๒๓ นำศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒๓ ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องห่มกันหนาว ให้แก่พี่น้องประชาชนตำบลหนองไฮ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี